

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. รายงานพิเศษ: สศก.เปิดมุมมองบทวิเคราะห์ภาคเกษตรต่อราคาน้ำมัน
๒. แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย
๓. ปีติพงศ์ประธานปิดอ่าวฤดูปลาวางไข่ ๓ จว.
๔. รัฐทุ่ม ๖ พันล้านดันราคายาง
๕. มาแล้วยกหนี้เกษตรกร
๖. เกาะข่าวเกษตร
๗. เกษตรฯรุกโครงการคุมคุณภาพ - มาตรฐานผู้ผลิตวัตถุดิบอันตราย
๘. เกษตรฯขึ้นนอตงานส่วนภูมิภาค
๙. เกษตรฯหนุนแก้เกมวัชพืชศัตรูถยนต์ส่งออกไปออสซี่
๑๐. รบ.ขายข้าวในสต็อก ๗.๘ พันล้าน
๑๑. ม.เกษตรฯแจงผลทางเศรษฐกิจงานวิจัย
๑๒. ทต.มะเขือแจ้ลุ้นลำไยอบแห้งสีทอง ขึ้นแทนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๑๓. กษ.ระสำหนักอธิบดียื่นใบลาออกคนที่ ๒

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
แนวหน้า
แนวหน้า
บ้านเมือง
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
เดลินิวส์

สศก.เปิดมุมมองบทวิเคราะห์ภาคเกษตรต่อราคาน้ำมัน

รายงานพิเศษ

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โลกได้เผชิญวิกฤติราคาน้ำมันลดลงอย่างมหาศาล จากราคาสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล เมื่อเดือนมิถุนายน เหลือเพียง ๘2.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม 2557 ค่าที่สุดในรอบ 5 ปี

โดยในเรื่องนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มลดลง ประกอบด้วย 3 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ ความเฟื่องฟูของการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ของโลก อุปสงค์หรือความต้องการซื้อน้ำมันที่ลดลงในหลายประเทศ และความก้าวหน้าของประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ ซึ่งระดับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จะมีผลทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าทางการเกษตรหลายประเภทลดลง ในเบื้องต้นคาดว่าต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรปรับตัวลดลงซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกษตรกรสามารถนำเงินที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเพื่อการผลิตสินค้าและบริการต่อไป

ขณะที่รายงานจากนอร์แกน สแตนเลย์ มีการระบุว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระยะสั้นๆ แต่ก็ยังเป็นไปอย่างจำกัดและไม่ยั่งยืน เนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันมีใช้จุดต่ำสุดของตลาด ซึ่งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันจะเป็นความเคลื่อนไหวเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากมีปัจจัยหลักหลายอย่าง เช่น การปิดแท่นขุดเจาะน้ำมันหลายร้อยแห่งทั่วสหรัฐฯ ผู้ผลิตน้ำมันหลักของโลกอย่างกลุ่มโอเปกยังคงกำลังการผลิตเท่าเดิม และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น ที่จะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงไปอีก

นายเลอศักดิ์ ธีระกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการวิเคราะห์ของสศก. ในครั้งนี้ว่า ได้มีการตั้งสมมุติฐาน ให้แนวโน้มระดับราคาน้ำมันลดลงจากระดับราคาน้ำมัน 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (เฉลี่ยเมื่อเดือนตุลาคม 2557) มาจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณีคือ

1.กรณีที่ระดับราคาน้ำมันอยู่ที่โคยเฉลี่ย 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.505 โดยมีสาขาประมงลดต้นทุนได้สูงสุดได้ถึงร้อยละ 3.586 และต่ำสุดเพียงร้อยละ 0.146

2.กรณีที่ระดับราคาน้ำมันอยู่ที่โคยเฉลี่ย 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.257 โดยมีสาขาประมงลดต้นทุนได้สูงสุดได้ถึงร้อยละ 5.378



และต่ำสุดเพียงร้อยละ 0.219

3.กรณีที่ระดับราคาน้ำมันอยู่ที่โคยเฉลี่ย 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.010 โดยมีสาขาประมงลดต้นทุนได้สูงสุดได้ถึงร้อยละ 7.171 และต่ำสุดเพียงร้อยละ 0.292

จะเห็นได้ว่าหากระดับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จะมีผลทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าทางการเกษตรลดลงเช่นเดียวกัน (คำนวณจากต้นทุนเฉลี่ยสินค้าเกษตร 10 สาขาการผลิตสำคัญ) ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งทำให้เกษตรกรสามารถนำเงินที่เหลือไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ/หรือนำไปลงทุนเพิ่มเพื่อการผลิตสินค้าและบริการให้มากขึ้นต่อไป

สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญ ๘ รายการ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ จะพบว่า เมื่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรลดลง จึงส่งผลต่อปริมาณสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของการเพิ่มระดับขีดความสามารถใน



การแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดโลกมากขึ้น และเมื่อการผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจะก่อให้เกิดการปรับปรุงสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการจ้างแรงงานภาคเกษตรมากขึ้น ดังนี้ โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสินค้า พบว่า

ข้าว เมื่อระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 แต่ถ้าหากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ทั้งนี้หากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ปริมาณการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 28.2 ล้านตัน

การผลิตข้าวนาปี จากจำนวนการผลิตข้าว 27.1 ล้านตันและการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 28.2 ล้านตัน

มันสำปะหลัง เมื่อระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แต่ถ้าหากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ หากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ปริมาณการผลิตข้าวนาปี จากจำนวนการผลิตมันสำปะหลัง 30.0 ล้านตันและการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 30.1 ล้านตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 แต่ถ้าหากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ หากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ปริมาณ

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากจำนวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.8 ล้านตันและการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.9 ล้านตัน

ยางพารา เมื่อระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับ ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แต่ถ้าหากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับ ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ทั้งนี้หากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ปริมาณการผลิตยางพารา จากจำนวนการผลิตข้าว 4.41 ล้านตันและการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.43 ล้านตัน

ปาล์มน้ำมัน เมื่อระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับ ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 แต่ถ้าหากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับ ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ทั้งนี้หากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน จากจำนวนการผลิตข้าว 12.5 ล้านตันและการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 13.2 ล้านตัน

ผลไม้(เงาะ) เมื่อระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับ ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตเงาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 แต่ถ้าหากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ ระดับ ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตเงาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ทั้งนี้หากระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ปริมาณการผลิตเงาะ จากจำนวนการผลิตข้าว 0.32 ล้านตันและการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 0.33 ล้านตัน

ทั้งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันลดลง จะส่งผลทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าทางการเกษตรลดลง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกษตรกรสามารถนำเงินที่เหลือนั้น ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ/หรือนำไปลงทุนเพิ่มเพื่อการผลิตสินค้าและบริการให้มากขึ้น จะทำให้ผลผลิตรวมทางการเกษตรในระดับเศรษฐกิจมหภาคทางการเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.018 เมื่อระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 หากแนวโน้มระดับราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงลดลง จะทำให้ผลผลิตเศรษฐกิจมหภาคทางการเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนั่นเอง สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการเกษตรรายสาขา โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญ 8 รายการ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ยางพาราและผลไม้ จะพบว่า ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรลดลง จึงส่งผลทำให้ปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของการเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดโลกมากขึ้นตามไปด้วย

แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

12 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ตำแหน่งเรือ หรือ VMS ได้ขอความร่วมมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมเจ้าท่าเร่งรัดในการออกกฎข้อบังคับ เปิดเผยว่า กรมประมงเตรียมจัดตั้งศูนย์การ สำหรับการตรวจเรือที่กำหนดให้เรือประมงที่ แจ็งเข้าออกของเรือประมง จำนวน 2๑ ศูนย์ มีขนาด ๑๐ ตันกรอสขึ้นไปติดตั้งระบบติดตาม ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อ เรือโดยเร็ว ซึ่งกรมประมงจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ ตรวจเรือขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป โดย การควบคุมและติดตามตำแหน่งหรือศูนย์ จะเริ่มดำเนินการนำร่อง 2 จังหวัดได้แก่ ควบคุม VMS รวม 15 แห่ง ชุมพร และภูเก็ต เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน แจ็งเข้าออกของเรือประมงในเดือนมีนาคมนี้ มีนาคม 2558 นี้ รวมถึงจะประสานงานและ รวมถึงตั้งศูนย์เฝ้าระวังการทำประมงผิด เร่งรัดผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้ำ กฎหมายจำนวน 18 แห่ง เรือขนาดใหญ่ ให้ติดตั้ง VMS ภายใต้นความ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือน สมิครใจ ก่อนเข้าสู่ข้อบังคับกรมเจ้าท่า และ เมษายน 2558 สำหรับการจัดทำระบบติดตาม พ.ร.บ.การประมงมีผลบังคับใช้ต่อไป

“ปีติพงศ์” ประธานปิด

อ่าวฤดูปลาวางไข่จว.

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.ร.ท. สุชีพ หวังโมศรี ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประกาศปิดอ่าวช่วงฤดูสัตว์น้ำวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16.5 ล้านไร่ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. ของทุกปี เป็นเวลา 3 เดือน โดยห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในช่วงประกาศปิดอ่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.ชุมพร นายจรูญศักดิ์ เพชรรีหน.ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน จ.ชุมพร หน่วยงานเกี่ยวข้อง กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมจำนวนมาก

มีการแสดงนิทรรศการวงจรชีวิตสัตว์ทะเลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งแสบวัย 2 ล้านตัว กุ้งกุลาดำ 8 แสนตัว ปลากระพงขาว 20,000 ตัว หอยหวาน และเต่าจำนวนหนึ่งลงสู่ทะเลอ่าวไทย พร้อมกับปล่อยเรือลาดตระเวนร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ป้องกันและจับกุมเรือประมงที่ฝ่าฝืน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จ.ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานีเปรียบเสมือนครัวอาหารทะเลของโลก เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์ทะเล โดยเฉพาะปลาทู ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลหลังจากประกาศปิดอ่าว 3 เดือนของปีที่ผ่านมาพบว่า มีสัตว์น้ำชุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจำนวนประชากรปลาทูเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า มีปริมาณการจับอยู่ที่ 93,000 ตัน รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าแสนล้านบาท.

รัฐทุ่ม 6 พันล้านกันราคาข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า นายอานวย ปะติเสรมช.เกษตรฯ เติร์ชมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17 ก.พ.นี้ พิจารณาค่าขอเบิกเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท จากกองทุนมูลนิธิกัมพูชา (บีพีเอฟ-ฟันด์) เพื่อกระตุ้นราคาข้าวในตลาด จากปัจจุบันที่ราคาข้าวแผ่นดิบอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 58.55 บาท ขางแผ่นรมควันขึ้น 8 กก.ละ 63.15 บาท น้ำยางสด ๗ โรงงาน 45.50 บาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การเข้าซื้อข้าวในตลาด 2,000 ล้านบาท และอีก 4,000 ล้านบาท เพื่อการแปรรูปยางในสต็อกที่รัฐรับซื้อมาจากเกษตรกร

ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอานวยได้เสนอ ครม.เพื่อขอใช้เงินทุนบีพีเอฟฟันด์ จำนวน 8,000 ล้านบาทมาแล้ว แบ่งเป็นการเข้าซื้อข้าวในตลาด 4,000 ล้านบาท และการแปรรูปยาง 4,000 ล้านบาท แต่เรื่องดังกล่าวไม่ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เนื่องจากแนวทางการเข้าซื้อของนายอานวยยังขัดกับความเห็นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเห็นว่ายังไม่ควรนำงบประมาณเข้าซื้อข้าวพารา

แต่ควรรอให้กลุ่มพ่อค้า โดยเฉพาะสมาคมขางพาราไทย ที่ได้รับปากกับรัฐบาลว่าจะไล่ซื้อขางจากเกษตรกรในราคาสูงขึ้น เพื่อดันราคาขางให้ได้ กก.ละ 80 บาท ภายใน 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดกลุ่มพ่อค้าไม่ได้รับซื้อขางในราคาสูงกว่าตลาดตามที่รับปากกับรัฐบาล ข้างยังมีการทำหนังสือมายังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอใช้เงินในกองทุนบีพีเอฟ-ฟันด์ของรัฐบาล โดยจะใช้เงินซื้อขางสูงถึง กก.ละ 80 บาท อีกด้วย ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดอย่างรุนแรง และจะทำให้รัฐต้องรับภาระขาดทุนจำนวนมาก ทำให้นายอานวยได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับ พล.อ.ประวิตรถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าพ่อค้าไม่ได้รับซื้อขางในราคาที่สูงขึ้นตามที่รับปากกับรัฐบาล ชำรอยกับเมื่อครั้งที่มีการรับปากกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงแรก แต่ไม่ได้ทำตามที่ตกลง เมื่อมีความเข้าใจกันแล้ว จึงมีการเตรียมขอ ครม.ใช้เงินกองทุนบีพีเอฟฟันด์จำนวน 6,000 ล้านบาท ไล่ซื้อขางในช่วงปิดกรีดต้นราคาในตลาด เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำรุนแรงเมื่อถึงช่วงเปิดกรีดรอบใหม่.

มาแล้วยกหนี้เกษตรกร

**จับตามาตรการแก้จน
รัฐบาลประยุทธ์ ล้างหนี้เกษตรกร
4,000 ล้าน กู้เงินซื้อยางขึ้นน้ำตาล
6,000 ล้าน**

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
กระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอมาตรการ
แก้จนต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน
สัปดาห์นี้ ตามที่ พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้ทุกกระทรวง
เร่งออกมาตรการไว้เมื่อวันที่ 2 ก.พ.

2558 โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอ
โครงการยกหนี้เกษตรกร 4,000 ล้าน
บาท ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
ของรัฐและกองทุนในกำกับของ
กระทรวงเกษตรฯ ที่มีอยู่ 9,000
ล้านบาท ให้เฉพาะเกษตรกรที่มี
อายุมาก ไม่มีความสามารถชำระหนี้
และค้างชำระมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
และมีมูลหนี้ 1-3 หมื่นบาท

นอกจากนี้ จะเสนอขออนุมัติ
งบประมาณ 6,000 ล้านบาท มาใช้ใน
โครงการมูลภัณฑ์กันชน แยก

เป็น 4,000 ล้านบาท สำหรับให้ซื้อ
ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
และอีก 2,000 ล้านบาท สำหรับซื้อ
น้ำยางดิบ และคาดว่าจะใช้เงินไม่
มาก เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำยาง
เริ่มมาอยู่ที่ 45 บาท/กก. จากเป้า
หมายที่จะรับซื้อ 51 บาท/กก.

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า มาตรการ
ยกหนี้ให้เกษตรกรเน้นที่ประชุม ครม.
เศรษฐกิจเห็นด้วยในหลักการแล้ว
แต่ให้ไปหารือกับกระทรวงการคลัง
ในเรื่องกลุ่มเกษตรกรที่จะยกหนี้ให้

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน
ข่ายจะได้รับการยกหนี้ให้ แยกเป็น
10 กลุ่ม 1.โครงการส่งเสริมหรือ
สงเคราะห์ของรัฐ 2.กรณีภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 3.ความไม่สงบชายแดน
ภาคใต้ 4.หนี้ขาดอายุความ
5.หนี้ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป
6.หนี้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้
7.เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ
8.เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ
9.ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้
10.หนี้ไม่เกิน 1-3 หมื่นบาท

เกาะ: ข้าราชการ

๑๒ เกาะข้าราชการประจำบับวันอังคาร จังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมขางนา
ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558... ○ นายมาเนศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี
บุญยานันต์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร ได้ เพื่อรายงานแผนปฏิบัติงานตลอดจนความ
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน ก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
บ้านบาโจ อ.แวง จ.นราธิวาส ที่ได้เข้ามา และพิจารณาการเปิดตัวโครงการพัฒนาการ
ศึกษาคูณแห่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ ภายใน เกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำ
ศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร... ○ ผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558... ○ ปศุสัตว์จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ เชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ประชุมมอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัด นโยบายและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
สงขลา ได้ติดตามประเมินผลการรับซื้อขาย ของ ข้าราชการ พนักงานราชการ และถูกจ้าง
ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันจากเกษตรกร ประจำ ของสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ และ
ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนฯ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอ พร้อม
ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราโดยเน้นใน รับมอบเงินบริจาค 72,916 บาทจากโครงการ
ความปลอดภัยและการเก็บรักษาคุณภาพยาง ได้ชีวิตโค-กระบือ ของคณะสงฆ์ อ.สารภี
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยางงาม จำกัด และพุทธศาสนิกชนชาว อ.สารภี มอบให้
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา... ○ นายสุทัศน์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ ผ่านปศุสัตว์
ภาพหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อ.สารภี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่... ○
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ “กิด มงไทย”

เกษตรรุกโครงการ คุณภาพ-มาตรฐาน ผู้ผลิตวัตถุดิบราย ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากปัจจุบัน วัตถุดิบรายทางการเกษตรเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญต่อการผลิตพืช และได้รับความนิยมาจากเกษตรกรอย่างกว้างขวาง ทำให้ธุรกิจประกอบการด้านวัตถุดิบรายทางการเกษตรขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรวมกว่า 35,000 ร้านทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ผลิตวัตถุดิบรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรกว่า 110 โรงงาน

ด้วยเหตุดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการผู้ผลิตวัตถุดิบรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้แก่ สมาคมอรัญกษไพฑูริย์ไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เพื่อมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ผลิตวัตถุดิบรายทางการเกษตรประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการผลิตวัตถุดิบรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่า ได้ใช้วัตถุดิบรายทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้วย ซึ่งภายใน 2 ปี คาดว่า ผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า 10 โรงงาน

นายสังวรณ์ เสนะโสหิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอเข้าร่วมโครงการแล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 12 ข้อ อาทิ ต้องมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบราย เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรายทางการเกษตรทุกครั้งที่มีการผลิตออกจำหน่าย ต้องมีผู้ควบคุมการผลิตตลอดเวลาที่ทำการผลิต เป็นต้น

เกษตรฯ หนุนดำเนินงานส่วนภูมิภาค

พล.ต.อินทร์รัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ สามารถ ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างเป็นรูป ธรรม เกิดความชัดเจน และเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อการประสาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ในและนอกสังกัด ในการขับเคลื่อนแผน งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย แผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต แผนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิง พาณิชย์ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ ดิน และที่ดิน และแผนแก้ไข ปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

โดยช่วงที่ผ่านมา ได้จัดการ ประชุมสัมมนา เรื่องการบูรณาการงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ที่โรงแรมลพบุรี เรสซิเดนซ์ จ.ลพบุรี เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ แคนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้เข้า ร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท นอกจากนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสามารถประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอก สังกัด ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดและระดับ อำเภอ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผล สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เกษตรราทกนแกกนวชพชคทรกนดสงอกไป “ออสซี่”

๒ กรมวิชาการเกษตรหนุนตรวจสอบวีซพีชเป็อนรทกนดสงอกไป ออสเตรเลลลลการถูกกักที่ดำนนำเข้าประเทศลยทง พร้อมลดต้นทุน ค่ำล้งทำควมสะอาดแพงล้ง ซี้ดวปัญหา คือ รฐพฏษี พงหญ้ำคค สบเสลล

นายธีระ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นอกจากไทยจะมีการส่งออกสินค้าเกษตร ไปยังออสเตรเลียแล้ว แต่สปีไทยยังมีการส่งออกรถยนต์ไปประเทศดังกล่าวค่อนข้างมากด้วย โดยมีปริมาณการส่งออกปีละ ประมาณ 50,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 30,000-35,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมา การส่งออกรถยนต์ ของไทยไปออสเตรเลียมักมีปัญหาเมล็ดวัชพืชติดไปด้วย โดยเฉพาะ เมล็ดธูปฤๅษี พงหญ้ำคค และสบเสลล ซึ่งพบติดไปกับบังล้อ ซอกล้อ จุดที่มีจารบี ใต้ห้องรถ และกระงงหน้ารถ เป็นต้น ทำให้สินค้าถูกกักที่ ดำนนำเข้าประเทศลยทง และต้องเสยค่ำใช้จ่ำยในการล้งทำควม สะอาดรทกนดสูงมก ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและล้นเปลืองเวลลด้วย

จากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานกักกันและตรวจสอบของประเทศ ออสเตรเลลล (Australian Quarantine and Inspection Service หรือ AQIS) และกรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดให้การส่งออกรถยนต์จาก ไทยไปออสเตรเลียต้องรับรองการปลอดวัชพืชในรถยนต์ก่อนการส่งออก โดยการรับรองดังกล่าว ผู้ตรวจสอบวัชพืชในรถยนต์ต้องผ่านการอบรม ตรวจสอบรถยนต์อย่างถูกวิธีตามโปรแกรมและได้ขึ้นทะเบียนกับกรม วิชาการเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำเข้า

นายธีระกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้จัดฝึกอบรมการตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออกในประเทศออสเตรเลีย แล้ว 2 รุ่น ซึ่งทะเบียนผู้ตรวจสอบวัชพืชในรถยนต์หลายรายหมดอายุแล้ว จึงจำเป็นต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียน ประกอบกับมีผู้สนใจที่จะขอขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์เพิ่มเติม กรมวิชาการเกษตรจึงกำหนด จัดฝึกอบรมการตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่นอื่ก เพื่อให้ผู้ตรวจสอบรถยนต์มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และวิธีตรวจสอบ เมล็ดวัชพืชในรถยนต์ที่จะส่งออกอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ เมล็ดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รบ.ขายข้าวในสต็อก 7.8 พันล้าน

10 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 9.99 แสนตัน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2558 ที่ผ่านมา ว่าได้อนุมัติขายข้าวให้กับผู้เข้าประมูล 38 ราย ปริมาณ 496,243.27 ตัน หรือคิดเป็น 49.64% ของปริมาณที่เปิดประมูลในรอบนี้ โดยคิดเป็นมูลค่า 7,853,375,104 บาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า สำหรับปริมาณข้าวที่เหลือกว่า 4 แสนตัน จากการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประมูลไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงระงับการขายให้ และคาดว่าจะเปิดประมูลใหม่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนก.พ.นี้ รวมแล้วปริมาณเกือบ 1 ล้านตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า เอกชนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ เป็นบริษัทที่มีข่าวว่าเป็น นอมีนีย์ให้กับบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ชี้มูลความผิดสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) สำหรับบริษัทที่ชนะประมูลข้าวปริมาณสูงสุดได้แก่ เอเชีย โกลด์คันทรี ไรซ์ ปริมาณ 1 แสนตัน จากปริมาณเสนอซื้อ 3 แสนตัน รองลงมาคือหงษ์ลาก ปริมาณ 3 หมื่นตัน จากที่เสนอซื้อ 3 แสนตัน นครหลวงค้าข้าว 2 หมื่นตัน จากที่เสนอซื้อ 3 แสนตัน ส่วนผู้ชนะประมูลรายอื่นๆ มีทั้งผู้ส่งออกและโรงสีข้าวที่ร่วมเสนอราคา โดยราคาเฉลี่ย อยู่ที่ ก.ก.ละ 9.5-10.3 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาขั้นต่ำที่เฉลี่ยก.ก.ละ 9-10 บาท โดยนอมีนีย์ของสยามอินดิก้าเสนอราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10-11 บาท

นายสมพงษ์ กิตติเรืองลาภ ประธานกรรมการบริษัท หงษ์ลาก จำกัด กล่าวว่า พร้อมเข้าร่วมประมูลข้าวอีก เพราะมีข้าวที่อยู่ในโกดังของบริษัทที่รัฐบาลเช่าอยู่ ทำให้รู้ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดี และยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการประมูลครั้งล่าสุดบริษัทชนะประมูล 3 หมื่นตันจากที่เสนอซื้อที่ 5 แสนตัน อย่างไรก็ตามการประมูลครั้งต่อไปควรปรับปรุงที่ไออาร์ใหม่ให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาสร้างปัญหาอีก เช่น การกำหนดเงินทุนจดทะเบียนบริษัท และการตรวจสอบประวัติการส่งออกข้าว

ม.เกษตรฯแจงผลทางเศรษฐกิจจากงานวิจัย

๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำโครงการคูปองงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรย้อนหลัง 6 ชนิดคือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย โคและไก่ ให้ได้มากที่สุด จากหนังสือ เอกสารวิชาการ รายงานผลการวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานของบุคลากร ม.เกษตรฯ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลทางเศรษฐกิจของงานวิจัยรวมทั้งศึกษาถึงผลสำเร็จของโครงการวิจัย สรุปได้ว่า ข้าวเก็บข้อมูลย้อนหลัง 23 ปี รวบรวมได้ 620 ผลงาน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เก็บข้อมูลย้อนหลัง 58 ปี รวบรวมได้ 161 ผลงาน มันสำปะหลังเก็บข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี รวบรวมได้ 60 ผลงาน อ้อยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 47 รวบรวมได้ 154 ผลงาน โคเก็บข้อมูลย้อนหลัง 54 ปี รวบรวมได้ 542 ผลงาน ไก่เก็บข้อมูลย้อนหลัง 52 ปี รวบรวมได้ 317 ผลงาน

เมื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นด้านสังคม ชุมชนและความอยู่รอดของเกษตรกรในอนาคต พบว่า มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิสูงสุด 4.8 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ ข้าวโพดสุวรรณ 1 อ้อยพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 กำแพงแสน 94-13/ กำแพงแสน 01-12 โคเนื้อกำแพงแสน, ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และไข่ไก่เสริมไอโอดีน มีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ คือ 1.04 หมื่นล้านบาท, 132 ล้านบาท, 100 ล้านบาท 82 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท (ตามลำดับ)

ทั้งนี้ แม้ว่าไข่ไก่เสริมไอโอดีนจะมีมูลค่าน้อยที่สุดแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านการพัฒนาสุขภาพอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในภาคอีสานซึ่งป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีนกันจำนวนมาก

ทต.มะเขือแจ้ลุ่มลำไยอบแห้งสีทอง ขึ้นแทนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

นายวัฒนา จันทูปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน กล่าวว่า ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูนและใช้วัตถุดิบผลผลิตลำไยสดในจังหวัดเป็นหลัก ซึ่งตำบลมะเขือแจ้เป็นแหล่งแปรรูปลำไยอบแห้งสีทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเตาอบของชุมชนกว่า 200 เตา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน พัฒนาชุมชน ลำสุตเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเริ่มต้นกระบวนการ

ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และร่วมกันผลักดันลำไยเป็นสัญลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่เคียงคู่ของคนลำพูนอย่างแท้จริง

นางเฟื่องฟ้า ตูลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนภายใต้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ช่วยคุ้มครองผู้ผลิตจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและคนในชุมชน

กษ.ระสำหนักอธิบดียื่นใบลาออกคนที่2

3 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เปิดเผยว่านางวิภา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งราชการก่อนเกษียณในเดือน ก.ย.นี้ โดยระบุสาเหตุเรื่องว่าป่วยเป็นโรคไทรอยด์และได้นำใบตรวจเลือดมาแสดงเจตจำนงลาออก แต่ตนยังไม่รับหนังสือดังกล่าวเพื่อให้นางวิภาตัดสินใจอีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากนางวิภายืนยันลาออกจริงก็เป็นข้าราชการระดับสูงรายชื่อ 2 ของกระทรวง เพราะก่อนหน้านี้ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (สปท.) ได้ยื่นใบลาออกให้เหตุผลเรื่องสุขภาพเช่นกัน ซึ่งตนกำลังหาสาเหตุที่แท้จริงเนื่องจากงานของกระทรวงเริ่มเข้ารูปเข้ารอยไม่น่าจะออกก่อนเกษียณเพียงไม่กี่เดือน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า นางวิภาได้ยื่น

หนังสือลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้ นางวิภาได้ปรารภกับอดีตข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ว่าบรรยากาศการทำงานของกระทรวงขณะนี้ถูกกดดันอย่างหนัก เนื่องจากมีผู้ใหญ่ของกระทรวง เข้าไปก้าวก่ายการทำหน้าที่และอ้างคำสั่งนายปิณฑังค์ พังบุญฉวน อธิบดีฯ รว.เกษตรฯ ให้ดำเนินการหลายโครงการ ซึ่งนางวิภาได้ปฏิเสธจึงสร้างความไม่พอใจและมีการประกาศจะโยกย้ายนางวิภา มาเป็นรองปลัดกระทรวงฯ ทำให้นางวิภาเห็นว่าหากยังอยู่ในตำแหน่งต่ออาจขัดใจกันจึงขอลาออกก่อนเกษียณราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้น รว.เกษตรฯ ได้สั่งให้ประสานกับนางวิภา เพื่อขอพูดคุยถึงสาเหตุดังกล่าว โดยเบื้องต้นนางวิภายืนยันที่จะลาออก แต่ไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริง ได้แต่บอกว่าต้องการลาออกไปพักผ่อนเท่านั้น.